

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สรุปภาพรวม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ความท้าทาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์)			
เงินอุดหนุนค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ							
1	โครงการค่ายพัฒนานัก รปศ. (ปรับแผนการสอน)	ผลิตบัณฑิตที่มีอัต ลักษณ์ที่ ตอบสนองความ ต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการ เรียนรู้ที่ใช้ชุมชน เป็นฐาน	การผลิตบัณฑิต	ELO 2 และพัฒนา องค์ความรู้และ แนวคิดในการเรียน และวางแผนอาชีพ	กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563	40,000	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
2	โครงการศึกษาเรียนรู้การ บริหารงานพัฒนาทุนมนุษย์ใน อนาคต (ปรับแผนการสอน)	ผลิตบัณฑิตที่มีอัต ลักษณ์ที่ ตอบสนองความ ต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการ เรียนรู้ที่ใช้ชุมชน เป็นฐาน *** เก็บชั่วโมง กิจกรรม	การผลิตบัณฑิต ข้อตกลง ที่ 7.1ก-7 ร้อยละ ของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน และ 7.1ก-8 ร้อยละของ หลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ ในชุมชน	ELO 2,ELO4 และ พัฒนาองค์ความรู้ แนวคิดและศักยภาพ ในการเรียนและการ ทำงาน ELO 1- ELO8 และ ชั่วโมงนอกชั้นเรียน	25-26 เมษายน 2563 ติดโควิด กำลังหาทาง ช่วยนิสิต	20,000	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
3	โครงการสัมมนารัฐประศาสน	ผลิตบัณฑิตที่มีอัต	การผลิตบัณฑิต	ELO 1- ELO8 และ	กันยายน	40,000	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา

	ศาสตร์ (ปรับแผนการสอน)	ลักษณะที่ ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยการบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชน เป็นฐาน ผลิตงานวิจัยด้านการบริหารงาน ยุติธรรมและด้านการจัดการเพื่อ การพัฒนาที่ตอบ โจทย์ชุมชน *** เก็บชั่วโมง กิจกรรม	ข้อตกลง ที่ 7.1ก-7 ร้อยละ ของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน 7.1ก-8 ร้อยละของหลักสูตร ที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 7.1ก-3 ร้อยละผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ ได้รับการเผยแพร่	สรุปองค์ความรู้ เสริม ทักษะ และเตรียม ความพร้อมในการ ทำงาน	2563		
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต “ปั้น ฝันเดอะบัณฑิต” เพื่อก้าวสู่การ เป็นบัณฑิตผู้รับใช้สังคม	1. ความเป็นเลิศ ด้านการผลิต บัณฑิตที่ใช้ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้	1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการ เรียนรู้เชิงบูรณา การจากแหล่ง เรียนรู้หรือ ประสบการณ์ตรงใน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานต่าง ๆ	1.พัฒนาศักยภาพ นิสิตในการบริหาร จัดการโครงการด้วย ตนเอง 2.พัฒนาศักยภาพ การนำเสนองานต่อ หน้าสาธารณะชน	กรกฎาคม 2563	40,000	อ.ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์

				<p>และผ่านสื่อสนเทศ ต่างๆ</p> <p>3.ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯและ มหาวิทยาลัย</p> <p>4.บูรณาการอย่างมี ส่วนร่วมกับชุมชน</p> <p>5.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับ ชุมชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6.นิสิตเกิด กระบวนการเรียนรู้ เรื่องการทำงานเป็น ทีม จิตอาสาเพื่อ สังคม</p>			
5	<p>โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ การ วิจัยและวิชาชีพ (ปรับแผนการสอน)</p>	<p>ผลิตบัณฑิตที่มีอัต ลักษณ์ที่ ตอบสนองความ ต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการ</p>	<p>การผลิตบัณฑิต ข้อตกลง ที่7.1ก-7 ร้อยละ ของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน และ 7.1ก-8 ร้อยละของ หลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้</p>	<p>ELO 1- ELO8 และ ชั่วโมงนอกชั้นเรียน</p>	<p>พฤษภาคม ถึง กันยายน 2563</p>	60,000	<p>ผช.ฝ่ายการศึกษาฯ</p>

		เรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ผลิตงานวิจัยด้านการบริหารงาน ยุทธธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ตอบ โจทย์ชุมชน* เก็บชั่วโมงกิจกรรมสมทบ	ในชุมชน 7.1ก-3 ร้อยละผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ 7.1ก-6 ร้อยละผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ ของนิสิตที่ได้รับการ ได้รับรางวัล การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ				
6	โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นสากลสำหรับนิสิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ผลิตงานวิจัยด้านการบริหารงาน	การผลิตบัณฑิต ข้อตกลง ที่ 7.1ก-7 ร้อยละ ของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน 7.1ก-8 ร้อยละของหลักสูตร ที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 7.1ก-3 ร้อยละผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่	ELO 1- ELO8 และ สรูปองค์ความรู้ เสริม ทักษะ และเตรียม ความพร้อมในการ ทำงาน ประสิทธิภาพ ของกระบวนการด้าน การจัดการศึกษา (ด้านภาษาอังกฤษ)	ธันวาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563	140,000	อ.วิทยา ขาวขจร ดำเนินการไปแล้ว ใช้ งบไป 44,995.00

		ยุทธวิธีธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน					
7	โครงการสร้างระเบียบวินัยและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย	ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ ความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆของสังคม มีความสามารถในการเป็นผู้นำและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้	ฝึกทักษะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ระเบียบความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ให้นิสิตมีคุณลักษณะการเป็นผู้นำที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	EL05 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผู้นำ ความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีจิตสำนึกในหน้าที่ของตนเองทั้งต่อหน่วยงานและสังคม เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์เคารพในความแตกต่างทางความคิด	มิถุนายน-กรกฎาคม 2563	60,000	

				และความเชื่อของ สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมั่นใน การปกครองระบบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข			
รวมงบประมาณ (สี่แสนบาทถ้วน)						400,000	
งบประมาณจากเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต							
1	โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิต (เลื่อนตามนโยบาย ผอ.)	ผลิตบัณฑิตที่มีอัต ลักษณ์ที่ ตอบสนองความ ต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการ เรียนรู้ที่ใช้ชุมชน เป็นฐาน บริการวิชาการที่ ตอบสนองความ ต้องการของชุมชน	การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ	การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	มิถุนายน 2563	40,000	ผช.ฝ่ายการศึกษา นิสิต 61-62
2	โครงการต้อนรับนิสิตใหม่	ผลิตบัณฑิตที่มีอัต ลักษณ์ที่	การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ	การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์กับผู้	มิถุนายน 2563	30,000	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา

		ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชน เป็นฐาน บริการวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน		ส่วนได้ส่วนเสีย			
3	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทางการบริหารงานยุติธรรม	1. ความเป็นเลิศ ด้านการผลิต บัณฑิตที่ใช้ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้	1.5 พัฒนานิสิตตามอัต ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21	1.เสริมสร้างนิสิตให้ มีอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย 2.เสริมสร้างภาวะ ผู้นำ จิตบริการ จิต สาธารณะ 3.ทำนุบำรุงรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อันเป็น สถาบันหลักที่สำคัญ ของชาติ	สิงหาคม 2563	90,000	อ.ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์
4	โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ การ วิจัยและวิชาชีพ ภาคสมทบ	ผลิตบัณฑิตที่มีอัต ลักษณ์ที่	การผลิตบัณฑิต ข้อตกลง ที่7.1ก-7 ร้อยละ	ELO 1- ELO8	กันยายน 2563	20,000	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา

		<p>ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน</p> <p>บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน</p> <p>ผลิตงานวิจัยด้านการบริหารงานยุติธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน</p>	<p>ของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน และ 7.1ก-8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน</p> <p>7.1ก-3 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่</p> <p>7.1ก-6 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล</p>					
รวมงบประมาณ (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)							350,000	

